



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใน
วันที่ 4 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำหนดชำระเงินระดับปริญญาตรี ในกรณีปกติ

วันที่ชำระเงิน	สถานที่ชำระเงิน	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559	ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารทหารไทยฯ และ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ	นิสิตนักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามรายละเอียดในใบ แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยพิมพ์ใบแจ้งการ ชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http : mis.bsru.ac.th

2. กำหนดชำระเงินในเวลาที่ย่อนผัน ให้นิสิตนักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตามเวลาทำการ ที่กองคลัง
อาคาร 100 ปี ชั้น 1

3. การชำระตามข้อ 2 นิสิตนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดตามอัตรา
ที่ระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ ค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้า วันละ 20 บาท แต่ทั้งนี้เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคเรียนละ 500 บาท

4. นิสิตนักศึกษาที่มีได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 และจะต้องรักษาสุขภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ในการชำระเงินทุกครั้งนิสิตนักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา และใบแจ้งการชำระเงิน
ยื่นเป็นหลักฐานในการชำระเงิน หากมีการผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืน
เงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. 2558


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินตรา เกณฑ์มา)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา